

คุณหมอบรรจง นนท์แก้ว



# เมจิก คอฟฟี่ สลิม กาแฟลดน้ำหนัก สำหรับคนรักสุขภาพ

ปัจจุบันตลาดกาแฟเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง สังเกตได้จากแบรนด์ของกาแฟที่โฆษณาตามสื่อต่างๆ ซึ่งมีหลายยี่ห้อให้ลูกค้าเลือกซื้อรับประทาน เมื่อมีการแข่งขันที่สูงผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์จึงต้องพยายามค้นคว้าจุดเด่นของตัวเองเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าหันมาสนใจมากที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากแต่ละคนก็จะเลือกรับประทานเฉพาะรสชาติหรือยี่ห้อที่ตัวเองชื่นชอบ

แต่ก็มีกาแฟอีกประเภทหนึ่งทีนอกจากจะเน้นให้รสชาติถูกใจผู้ดื่มแล้ว ยังใส่ใจด้านสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์กาแฟที่ว่านั้นก็คือ เมจิก คอฟฟี่ สลิม กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพ ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกาย ซึ่ง **คุณหมอบรรจง นนท์แก้ว** ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า หลังจากที่เปิดตัวได้เพียง 2 ปี แต่ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ระบบตัวแทนจำหน่าย บวกกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่หลายคนได้ทดลองดื่มแล้วเห็นผลจริง จากที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือไขมันหน้าท้อง แต่เมื่อดื่มกาแฟเมจิก คอฟฟี่ สลิม ไปแล้วปัญหาเหล่านี้ก็หมดไป จึงมีการบอกต่อกัน ทำให้กาแฟ เมจิก คอฟฟี่ สลิม สามารถแซะค่าการตลาดได้เกินความคาดหมาย

และต่อไปนี้จะพาไปรับรู้ถึงข้อมูลของผู้รับประทานและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ เมจิก คอฟฟี่ สลิม ว่าเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อย่างไร และเหตุใดเขาเหล่านั้นจึงตัดสินใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เมจิก คอฟฟี่ สลิม

**คุณนงนุช อ่อนสมบูรณ์** กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้ว กระแสเรื่องการรักษาสุขภาพเป็นที่กล่าวขานกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนตัวของเธอเองก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักตัว เมื่อได้รู้จักและลองรับประทาน กาแฟ เมจิก คอฟฟี่ สลิม ก็ปรากฏว่าจากที่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเกิน ปัญหานี้ก็หมดไป จึงลองบอกเพื่อนๆ ที่มีปัญหาเดียวกันให้ลองรับประทานดูบ้าง ซึ่งก็ได้ผลเช่นเดียวกัน เมื่อมีคนสนใจมากขึ้นประกอบกับเริ่มมีคนสนใจสั่งซื้อ เธอจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นศูนย์จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟเมจิก คอฟฟี่ สลิม ถึงเดือนละ 15,000-20,000 บาท

“ความจริงการขยายกลุ่มลูกค้าของดิฉัน มาจากการบอกปากต่อปาก ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของคนรัก



คุณนงนุช อ่อนสมบูรณ์

จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ ค่ะ”

**คุณพรธมนิภา อินทิลักษณ์** ซึ่งปัจจุบันเปิดศูนย์จำหน่ายอยู่ที่ห้างแพชั่น ไลฟ์แลนด์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เธอก็ทำธุรกิจส่วนตัว ต่อมาเมื่อมีโอกาสได้รู้จักกับ



คุณพรธมนิภา อินทิลักษณ์

กาแฟ เมจิก คอฟฟี่ สริม ก็มองเห็นโอกาสว่า สินค้าแบรนด์นี้จะ มีโอกาสเติบโตสร้างยอดขายได้ จึงทดลองมาเป็นตัวแทน

จำหน่าย ซึ่งก็จริงดังว่าเพราะเมื่อเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่าย กาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม ก็สามารถสร้างรายได้ให้เธอได้จริง “ทุกวันนี้ดิฉันเปิดร้านอยู่ที่ห้างแพชั่นไลฟ์แลนด์ ชั้น G วันหนึ่งเฉพาะ กาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม สามารถสร้างยอดขายให้ดิฉันกว่าวันละ 10,000 บาท เดือนหนึ่งถ้าหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือราว 30,000-40,000 บาท ซึ่งถ้ามองตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร”

ส่วนสาเหตุที่มีผู้นิยมดื่มกาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม นั้น คุณภัทราภรณ์ให้เหตุผลว่า กาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม เป็นสินค้าที่ขายได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่แนะนำครั้งเดียวเมื่อลูกค้าได้ลองดื่มก็จะติดใจและกลับมาซื้อใหม่อีกครั้งและมีการบอกต่อๆ กัน

**คุณวาสน์ กิจเลิศสกุล** กล่าวว่า เดิมทีตัวเขาเคยทำงานอยู่ต่างประเทศ หลังจากทีกลับมาอยู่เมืองไทยก็เริ่มมองหาธุรกิจทำ อีกทั้งตัวเขาเองยังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวด้วย ต่อมาเมื่อมีเพื่อนซึ่งมีปัญหา น้ำหนักตัวเหมือนกัน ได้แนะนำให้เขาลอง

รับประทานผลิตภัณฑ์ของกาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเกินได้ คุณวาสน์จึงลองรับประทาน “จุดเริ่มแรกที่ทำให้ผมได้รู้จักกับธุรกิจของกาแฟเมจิก ก็เพราะผมเองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเกิน พอเพื่อนที่เขาเคยรับประทานมาแนะนำผมก็เลยลอง ซึ่งพอรับประทานไปสักกระยะมันได้ผลเป็นที่น่าพอใจ น้ำหนักตัวที่เกินอยู่หลายกิโลก็ค่อยๆ ลดลง จากนั้นก็เลยลองศึกษาความเป็นไปได้ในแง่ของธุรกิจดูบ้าง ซึ่งผมก็คิดว่า ถ้าเรารับประทานแล้วได้ผลจริงคนอื่นก็น่าจะได้ผลเช่นเดียวกัน ก็เลยตัดสินใจเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกาแฟเมจิกดู ซึ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะลูกค้าหลายคนที่ได้รับประทาน ส่วนใหญ่ก็จะกลับมาซื้อกับเรากัน ขนาดเพื่อนๆ ที่อยู่ต่างประเทศที่ผมลองแนะนำให้รับประทาน ยังติดต่อสั่งซื้อไปให้เพื่อนๆ เขาลองรับประทานด้วยเลย ซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของกาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรง 08-6773-6870”



คุณวาสน์ กิจเลิศสกุล

**คุณเปมิกา พรหมมา** ซึ่งปัจจุบันเปิดร้านจำหน่ายเครื่องสำอางที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต และที่บิ๊กซีจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สาเหตุที่ตัวเธอก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม เนื่องจากโดยส่วนตัวเธอเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลตนเองอยู่แล้ว เมื่อได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์กาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม และได้ลองรับประทาน ก็รู้สึกว่าจะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้ และแม้บางครั้งจะพักผ่อนน้อยแต่ก็ยังช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่อ่อนเพลียแต่อย่างใด “โดยปกติแล้วดิฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย สุขภาพอยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้อาจได้รู้จักและเคยใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายตัว แต่ทุกตัวก็ดูเหมือนจะยังไม่ผลที่ไม่ค่อยตรงกับที่ตัวเราต้องการมากนัก จนกระทั่งได้มารู้จักและลองรับประทาน ผลิตภัณฑ์ของกาแฟเมจิก คอฟฟี่ สริม ซึ่งสามารถช่วยเราในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวได้ และอีกอย่างปกติตัวดิฉันเองเป็นคนที่ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย แต่พอได้ดื่มผลิตภัณฑ์ของกาแฟเมจิก ความรู้สึกอ่อนเพลียเหล่านี้มันก็หายไป”



คุณเปมิกา พรหมมา

ปัจจุบันคุณเปมิกา เปิดร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง 2 สาขา คือ ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต และที่บิ๊กซีจังหวัดกระบี่ ซึ่งทั้ง 2 สาขานี้คุณเปมิกาบอกว่า เฉพาะผลิตภัณฑ์ของกาแฟเมจิก สามารถสร้างรายได้ให้โดยไม่น่าเชื่อที่เดียว

สำหรับใครที่สนใจร่วมลงทุนเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟ เมจิก คอฟฟี่ สริม สามารถเลือกการลงทุนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ในกรณีที่เลือกการลงทุนแบบจุดจำหน่าย ใช้เงินลงทุนเพียง 6,800 บาท หากเลือกการลงทุนในรูปแบบศูนย์จำหน่ายใช้เงินลงทุน 30,000 บาท หรือจะลองติดต่อสอบถามเมื่อทดลองสั่งซื้อไปรับประทานดูก่อนก็สามารถสอบถามรายละเอียดที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

**โอเนอริตี้**  
**โอเนอริตี้**  
**ปรเมทริตี้**  
**โอเนอริตี้**  
**สถานที่ติดต่อ**

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกัทธา 2005 มาร์เก็ตติ้ง  
 ธุรกิจอาหารเสริม  
 กาแฟ เมจิก คอฟฟี่ สริม  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกัทธา 2005 มาร์เก็ตติ้ง หมู่บ้านการศร:  
 รามคำแหง 1/648 ซ.รามคำแหง 190/2 แขวง/เขตดินบุรี  
 กรุงเทพฯ 10510  
**โทร.** 08-1484-5968, 0-2731-9660 Fax. 0-2916-7144  
**สาขาจังหวัดเชียงใหม่** 54/1 ถนนช้างสดาเนิร์ดโพ ต.วัดเกตุ อ.เมือง  
 จ.เชียงใหม่ 5000  
**โทร.** 08-9920-8822, 0-5324-2736 โทรสาร : 0-5324-1621